

**พลังงาน  
รอบทิศ**  
• บุญ ตีรธรรม •

**ราคาน้ำมันที่ 150 ดอลลาร์  
สหรัฐต่อบาร์เรล?**

7 สัปดาห์ที่แล้วผมเขียนถึงสาเหตุที่ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และหนึ่งในสาเหตุคือการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์และกลับมากว่าบาตรอิหร่านอีกครั้ง โดยมีการกำหนดมาตรการให้ประเทศต่าง ๆ ที่สั่งซื้อน้ำมันจากอิหร่านต้องระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. นี่เป็นต้นไป

การคว่ำบาตรครั้งนี้มีการประเมินกันว่าจะทำให้อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบลดลงประมาณ 5-7 แสนบาร์เรล/วัน (จากที่ส่งออกอยู่ 2.5 ล้านบาร์เรล/วันในปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ความร่วมมือกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน

แต่จากท่าทีที่เอาจริงเอาจังของสหรัฐโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะให้การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงเป็นศูนย์ และพูดว่าจะไม่มีการผ่อนผันให้ชาติพันธมิตรใดสั่งซื้อน้ำมัน

จากอิหร่านได้เท่าที่จำเป็นเหมือนการคว่ำบาตรครั้งที่แล้ว (ถึงแม้จะมีท่าทีผ่อนคลายน้ำมันบ้างในภายหลังก็ตาม) ก็ทำให้โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในยุโรปและเอเชียเริ่มลดการสั่งซื้อน้ำมันจากอิหร่านลงบ้างแล้ว จึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย 4 พ.ย. ปริมาณน้ำมันส่งออกจากอิหร่านอาจจะลดลงมากถึง 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน (อีไอเอ).

ทางด้านอิหร่านเองดูจะไม่ค่อยกังวลกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ มากนัก เพราะถ้าปริมาณน้ำมันขาดหายไปจากตลาดโลกมากเท่าไร ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น และอิหร่านก็สามารถกล่าวโทษได้ว่าผู้ที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นคือรัฐบาลสหรัฐเอง ซึ่งผู้บริโภคน้ำมันในสหรัฐที่เดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพงก็จะลงโทษพรรครีพับลิกันที่เป็นพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งกลางปีที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

แต่สิ่งที่อิหร่านเป็นกังวลกลับเป็นท่าทีของชาติสมาชิกโอเปกด้วยกันเองคือ ชาติอ่าวระเบียบ ที่มีท่าทีโน้มเอียงในการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐ ให้กลุ่มโอเปก โดยเฉพาะชาติอ่าวระเบียบให้ผลิตน้ำมันดิบมากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปจากอิหร่านเพื่อตรึงราคาน้ำมันเอาไว้

ถึงแม้ชาติอ่าวระเบียบจะมีข้ออ้างการทำเช่นนั้นเป็นการปฏิบัติตามมติกลุ่มโอเปกเมื่อ

วันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา ให้สมาชิกเพิ่มการผลิตขึ้นมาให้เต็ม 100% ตามข้อตกลงลดการผลิต เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันไม่ให้ผันผวนจนเกินไป แต่อิหร่านก็ตอบโต้ว่าการที่ชาติสมาชิกใดจะเพิ่มการผลิตมากกว่าโควตาของตัวเองเพื่อไปทดแทนปริมาณน้ำมันของชาติสมาชิกอื่นที่ผลิตได้น้อยลงนั้น เป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างแจ้งชัด

เป็นที่แน่นอนว่าถ้าอิหร่านส่งออกน้ำมันได้น้อยลงเพราะถูกสหรัฐคว่ำบาตร แต่ชาติอ่าวระเบียบกลับผลิตน้ำมันมากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปตามคำเรียกร้องของสหรัฐ ย่อมจะทำให้อิหร่านคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากว่านี่คือทฤษฎีสบคบลิดกันทำลายล้างอิหร่าน

ดังนั้น ถ้าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน จึงออกมากล่าวว่าถ้าสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านจนส่งออกน้ำมันไม่ได้ อิหร่านก็จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นช่องทางเดินเรือสำหรับขนถ่ายน้ำมันดิบประมาณ 1 ใน 5 ของการบริโภคน้ำมันทั้งโลกในแต่ละวันเสีย โดยบอกว่าช่องแคบนี้ “สำหรับทุกคนหรือไม่ก็ไม่มีใครได้ใช้เลย”

ถึงตอนนั้นราคาน้ำมันที่ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะเอาอยู่ไหมเนีย !!!